

# KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)

## Học Bác bằng những việc làm thiết thực

Việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác đã và đang trở thành thói quen của nhiều hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Việc làm này không chỉ tiết kiệm cho bản thân, cho gia đình mỗi hội viên, phụ nữ mà còn chia sẻ, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) mở lợn nhựa tiết kiệm.

Theo chị Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Từ mục đích ban đầu vận động phụ nữ tiết kiệm để hỗ trợ, ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo, cho hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế... phong trào thực hành tiết kiệm đã trở thành thói quen của phụ nữ. Các hình thức tiết kiệm ngày càng đa dạng, phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh và thuận lợi cho hội viên, phụ nữ tham gia thực hành tiết kiệm như: hình thức gậy quỹ tiết kiệm theo tổ, nhóm, chi hội hàng tháng, quý; tiết kiệm hàng ngày bằng hình thức nuôi lợn nhựa; tổ tiết kiệm và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội... Số tiền tiết kiệm hàng tháng cũng phù hợp với khả năng của từng hội viên, phụ nữ; từ 10.000 đồng đến hàng trăm nghìn đồng/tháng theo khả năng của từng hội viên, phụ nữ; có tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm bằng hiện vật như tiết kiệm bằng vàng... Đối tượng tiết kiệm cũng ngày càng mở rộng, từ chỗ vận động chị em có điều kiện tham gia tiết kiệm đến vận động đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, phần đầu đã chỉ tiêu trên 80% hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm. Với cách làm trên, đến nay toàn tỉnh đã có 100% chi hội phụ nữ có các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, số dư tiết

kiệm hơn 190 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm của hội viên được các chi hội phụ nữ bình xét cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình; xây, sửa nhà ở, công trình phụ; sử dụng trong việc cưới, việc tang; mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, thẻ bảo hiểm thân thế cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn... Là một trong những người tích cực trong phong trào tiết kiệm, cũng là người được vay vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế, chị Phạm Thị Nhân, hội viên

phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Gia đình tôi làm ruộng cấy tre đan xuất khẩu. Có thời điểm cần vốn xoay vòng gấp, tôi được vay 18 triệu đồng từ tổ tiết kiệm với lãi suất thấp. Có vốn, có hàng, xưởng hoạt động tốt, tạo việc làm cho hơn 100 chị em lúc nông nhàn với thu nhập từ 2 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Vì sản phẩm giá công nên chị em có thể mang về nhà làm, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, xưởng lại tiết kiệm được điện tích.



Phụ nữ thôn Lại Xá, xã Minh Lăng (Vũ Thư) thu gom phế liệu gậy quỹ hội giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ các phong trào tiết kiệm đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả: tiết kiệm bằng hình thức nuôi lợn nhựa tại các chi hội phụ nữ, thực hiện phát động vào dịp 8/3 và tổng kết vào dịp 20/10 hàng năm, tiêu biểu như xã Đông Động (Đông Hưng), Đông Hoàng (Tiền Hải), Đông Hải (Quỳnh Phụ). Đặc biệt, từ đầu năm, nhiều cơ sở hội đã xây dựng mô hình "biển" rác thải thành tiền, từ đó tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo. Chị Trương Thị Kim Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Thái (Kiến Xương) cho biết: Thực hiện mô hình "biển" rác thải thành tiền cũng là một cách rèn tính tiết kiệm. Năng nhặt chặt bị, mỗi chị em gom góp một ít rác thải tái chế như: vỏ lon bia, chai nhựa, sắt vụn, bìa giấy, khi cả chi hội tập hợp lại thì sẽ thành nhiều. Như trong ngày 5/4/2022, ngày đầu tiên thực hiện mô hình, 3 chi hội phụ nữ: Bắc Dũng, Hữu Bộc, Nam Hòa của xã Hồng Thái đã thu gom phế liệu, bán được gần 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp hội trong tỉnh còn vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tiết kiệm trong sản xuất; trong việc cưới, việc tang, lễ hội; trong sử dụng lương thực thực phẩm, sử dụng điện, nước; trong chi tiêu mua sắm vật dụng gia đình... Các hình thức tiết kiệm này được thực hiện thường xuyên, hàng ngày, trong từng công việc cụ thể, là giải pháp thiết thực chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm bớt khó khăn, cải thiện mức sống gia đình; đồng thời có thêm điều kiện giúp đỡ phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Nhờ việc tiết kiệm từ căn

bộ, hội viên, các cấp hội và bản thân mỗi chị em có thêm nguồn kinh phí giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trung bình hàng năm các cấp hội phụ nữ đã giúp gần 500 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng 30 mái ấm tình thương; tặng hàng nghìn suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo... Các hoạt động này đã trở thành cầu nối gắn bó hội viên với tổ chức hội và tạo sự đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hội viên, phụ nữ.

PHƯƠNG CHI

## "Đóa hoa Trường Sơn" nở trên đất lúa

Là người lính từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, cựu chiến binh (CCB) Phạm Thị Mỹ, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) khi về với đời thường là người sống bình dị, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. Là Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình, bà đã cùng tập thể các nữ chiến sĩ Trường Sơn trên tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội, xứng đáng là một "đóa hoa Trường Sơn" nở trên đất lúa.

Năm 1973, nữ thanh niên Phạm Thị Mỹ giầu gia đình viết đơn lên đường nhập ngũ. Cứ ngỡ bản thân sẽ được trực tiếp cầm súng chiến đấu nên trong 3 tháng huấn luyện quân, Phạm Thị Mỹ luôn nỗ lực và là một chiến sĩ giỏi của đơn vị. Sau những ngày hành quân vất vả, Phạm Thị Mỹ cùng đồng đội nhận lệnh tại Đại đội 14, Trung đoàn 542 với nhiệm vụ là lính công binh, tham gia mở đường, vượt đèo con Mèo, sân bay A Lưới. Những ngày mưa bom, bão đạn đã khiến người con gái quê lúa ngày nào trở nên cứng cáp hơn đáng kể ngoài. CCB Phạm Thị Mỹ chia sẻ: Dù có mưa bom, bão đạn hay bị thương cũng ko làm nản lòng chị em phụ nữ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Chỉ ngại nhất là những ngày trời mưa, núi rừng hiểm trở, đường đi thì bị đất

lấp hết cả mặt đường, chị em lại có thêm ngày vất vả bởi khi ấy không có nhiều phương tiện để đào đất, đá, chủ yếu là dùng sức người và những dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng... Ấy thế mà những người phụ nữ với vóc dáng nhỏ bé đã làm lên tên tuổi của con đường huyền thoại, vượt qua hàng nghìn ki-lô-mét đường rừng hiểm trở để quân đội ta có thêm vũ khí, đạn dược, nhu yếu phẩm tiếp tục chiến đấu, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trở về với cuộc sống đời thường, CCB Phạm Thị Mỹ kết hôn cùng người chiến sĩ năm xưa chung một tiền tuyến là CCB Nguyễn Hữu Bản và cùng nhau gây dựng nên Công ty TNHH Tuấn Dũng với ngành nghề chủ yếu là phân phối các sản phẩm đầu ăn, bột ngọt, mì tôm... trong toàn tỉnh. CCB Phạm Thị Mỹ cho biết: Thời điểm khó khăn nhất đối với gia đình tôi là năm 1995 bởi khi ấy nguồn vốn có ít, quy mô nhỏ, mới bắt đầu kinh doanh nên thị trường phân phối đầu ăn còn hạn chế, tình hình kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với ý chí quyết tâm và bản lĩnh của người lính, hai vợ chồng đã cùng nhau phát triển kinh doanh từ một cơ sở phân phối đầu ăn thành Công ty TNHH Tuấn Dũng với đa dạng mặt hàng phân phối. Hiện nay, Công ty của gia đình đang liên kết với 5 công ty lớn trong cả nước để làm tổng kho phân phối các mặt hàng. Thị phần bán lẻ không chỉ ở tỉnh Thái Bình mà mở rộng sang cả những địa phương lân cận như Hải Phòng,

Nam Định, Hải Dương. Công ty của gia đình hiện nay tạo việc làm cho hơn 120 lao động với thu nhập bình quân từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng, chủ yếu là đồng đội, con em hội viên CCB cần có việc làm. Sau khi trừ chi phí, doanh thu của Công ty mỗi năm đạt gần 20 tỷ đồng.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, CCB Phạm Thị Mỹ còn là người nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác hội. Trên cương vị là Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình, bằng những mối quan hệ của mình, bà đã vận động các hội viên, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh hỗ trợ sửa chữa và xây mới 49 nhà tình nghĩa, lập 26 số tiết kiệm tặng hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng chăn ấm cho 92 hội viên, trợ cấp cho 26 hội viên nghèo mỗi tháng 500.000 đồng cùng rất nhiều hoạt động tình nghĩa khác.

CCB Vũ Hồng Thái, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình đánh giá: CCB Phạm Thị Mỹ là một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, có nhiều hoạt động đóng góp cho địa phương và tổ chức hội. Trên cương vị Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình, hội viên Phạm Thị Mỹ đã có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua "Tỏa sáng Trường Sơn", được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của cá nhân đồng chí Mỹ đối với công tác hội nói riêng, các phong trào, hoạt động của địa phương nói chung.

TIẾN DAT



Cựu chiến binh Phạm Thị Mỹ (người bên phải) tích cực phát triển kinh tế, tham gia hoạt động tình nghĩa.

## Thanh niên bắt nhịp chuyển đổi số

Không chỉ là lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước, thanh niên Thái Bình đang tích cực trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đắc lực trong phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và ứng dụng công nghệ trong công tác đảng, đoàn thể.

Nắm bắt xu thế cuộc cách mạng 4.0, từng bước thay đổi thói quen trong tiếp cận công nghệ mới, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện phương pháp quét mã QR để tiếp nhận thông tin đại hội đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay vì in và đọc các tài liệu bằng giấy. Theo đó, bộ tài liệu đại hội với tất cả các thông tin từ chương trình đại hội, báo cáo chính trị, danh sách tham dự, phân bổ chỗ ngồi đại biểu... được ban tổ chức gom lại qua một mã QR. Mã QR này được in lên một góc nhỏ trên giấy mời, thẻ đại biểu, các tài liệu in khác của đại hội để đại biểu có thể kịp thời khai thác. Như vậy, chỉ 1 giây quét mã QR trên smartphone hoặc ipad, đại biểu có thể nhanh chóng có các thông tin liên quan đến đại hội. Trước đó, nhiều hội nghị của tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện quét mã QR để khai thác tài liệu, thẻ nhưng khi về với nhiều xã, thôn không ít người sẽ phải ngồi chờ đợi sự hiện đại trong cung cấp thông tin. Ông

Nguyễn Đức Luân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) cho biết: Dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên xã, các đại biểu quét mã QR để lấy tài liệu. Đây là cách làm tiện ích, mới mẻ. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng, tôi có thể nghiên cứu tài liệu mọi lúc, mọi nơi dễ dàng. Hơn nữa với phần mềm này, dữ liệu được lưu trữ không giới hạn về dung lượng và thời gian, mang lại nhiều tiện dụng cho cả người gửi và người dùng. Thậm chí, tài liệu đại hội còn được khai thác từ sớm ngay khi mã QR được gửi đến, chứ không chỉ chờ phát tài liệu khi khai mạc đại hội. Việc quét mã QR này đã tiết kiệm được chi phí in ấn. Số tiền này có thể chia sẻ đến các hoạt động an sinh xã hội của đoàn. Chức năng những năm gần đây, các hoạt động và phong trào thanh niên của Thái Bình ngày càng được đổi mới dựa trên nền tảng số. Cụ thể như việc tổ chức các cuộc họp, tập huấn bằng hình thức trực tuyến đã tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo đảm an toàn

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều cuộc thi, ý tưởng khởi nghiệp, thông tin cơ sở, gương điển hình, chiến dịch thanh niên tình nguyện... được đăng tải rộng khắp trên hệ thống website, mạng xã hội, đã tạo sức lan tỏa, kết nối và tác động xã hội rộng rãi. Cũng qua đó giúp các bạn trẻ được định hướng, nâng cao khả năng tiếp cận, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào môi trường của đời sống xã hội một cách hiệu quả, thiết thực.

Từ tháng 3/2022, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên đã được các cấp bộ đoàn ứng dụng. Mỗi cấp bộ đoàn được đoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức, cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý. Theo đó, phần mềm số hóa 12 nghiệp vụ: kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình xếp loại đoàn viên; đánh giá, xếp loại trực tuyến đã tiết kiệm danh dự; đoàn viên ưu tú; khen

thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn tam thời. Chị Phạm Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Được thiết kế dưới hình thức website, tích hợp với ứng dụng thanh niên Việt Nam, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên không chỉ giúp việc quản lý đoàn viên được thuận lợi, dễ dàng mà còn cung cấp các thông tin chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin hoạt động của đoàn các cấp, các chương trình giải trí. Sau này có thể tổ chức các cuộc thi trực tuyến, đây dần là sân chơi lành mạnh của đoàn viên, thanh niên.

Chủ động vượt qua khó khăn, nắm bắt những cơ hội chuyển đổi số mang lại, nhiều thanh niên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi tạo ra những sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chất lượng, từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Anh Đào Nhân Nghĩa, chủ cơ sở sản xuất sữa dê Tín Nghĩa, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã gắn mã định danh cho từng con dê, từ đó để việc truy ra nguồn gốc bệnh, theo dõi sinh trưởng, sản

lượng sữa thu được của từng con. Ngoài ra, anh cũng lắp đặt hệ thống camera theo dõi; dùng phần mềm cho dê nghe nhạc, đặt lịch chăm sóc cho dê; dùng các máy móc tự động chế biến các sản phẩm từ sữa dê; quảng bá sản phẩm trên facebook, zalo. Nhờ đó sản lượng, chất lượng sữa tăng lên, sản phẩm tiêu thụ ngày càng nhiều, mỗi năm cơ sở thu lãi từ 300 - 500 triệu đồng. Anh Nghĩa dự định sẽ xây dựng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đầu tư máy móc hiện đại theo hướng tự động hóa. Theo anh Nghĩa, ứng dụng công nghệ số trong chăn nuôi tuy số vốn ban đầu

bỏ ra lớn nhưng về lâu dài sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lớn do cắt giảm được tiền thuê nhân công, chủ động được việc chăm sóc vật nuôi, nhất là trực tiếp có mặt trang trại hay không thì việc theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của vật nuôi vẫn được thực hiện tốt nhờ hệ thống giám sát được cài đặt trên điện thoại.

Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn: Việc chuyển đổi số sẽ được các cấp bộ đoàn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: số hóa phần mềm quản lý nghiệp vụ đoàn viên, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tổ chức hội nghị, đại

hội thanh niên không giấy tờ, quét mã QR đọc tài liệu; số hóa việc học tập các nghị quyết, tài liệu, văn bản các cuộc họp; văn bản các trang thông tin điện tử trên các fanpage, zalo; tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo theo hình thức livestream hoặc sử dụng các phần mềm online kết nối với các cơ sở đoàn... Với sức trẻ, tinh thần chủ động, nhiệt huyết, tuổi trẻ Thái Bình sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng của tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

KUÂN PHƯƠNG



Ứng dụng công nghệ số trong chăn nuôi đã giúp anh Đào Nhân Nghĩa, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) thu lãi 300 - 500 triệu đồng/năm.